

Mỹ Tú, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Số: 11/BC-VKSMT

BÁO CÁO

Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú
Về công tác kiểm sát 11 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ
Đầu năm 2022

- Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện; Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng. Viện KSND huyện Mỹ Tú xin báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP:

1. Tình hình tội phạm:

Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Mỹ Tú tiếp tục có những diễn biến khá phức tạp, ở nhóm tội phạm có sự tăng giảm khác nhau, nổi cộm nhất là tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, có những vụ việc để hậu quả nặng nề thương tích vĩnh viễn; nguyên nhân xảy ra vụ việc thì có nhiều nguyên nhân khác nhau, có những vụ việc do mâu thuẫn nhỏ từ những va chạm trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, trong cả những bữa tiệc buồn, tiệc vui và có cả việc gây thương tích cho những người ruột thịt trong gia đình, có vụ việc có đồng phạm nhưng cũng có vụ việc chỉ có duy nhất 01 đối tượng gây án...tính chất, mức độ, thủ đoạn, phương thức phạm tội ở các vụ án cũng không giống nhau.

Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Tú đã khởi tố mới 39 vụ/48 bị can (tăng 08 vụ/11 bị can so cùng kỳ), tập trung ở các nhóm tội phạm sau:

1.1. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội: Đã khởi tố 27 vụ/36 bị can (tăng 9 vụ/6 bị can so cùng kỳ) gồm: Tội Đánh bạc 04 vụ/16 bị can; Tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 06 vụ/06 bị can; Tội cố ý gây thương tích 11 vụ/09 bị can; Tội Hiếp dâm 03 vụ/03 bị can; Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 01 vụ/ 01 bị can; Tội dâm ô người dưới 16 tuổi 01 vụ/01 bị can; Tội giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi 01 vụ/01 bị can.

1.2. Tội phạm xâm phạm về sở hữu: Đã khởi tố 08 vụ/08 bị can về "Tội trộm cắp tài sản" (giảm 03 vụ và tăng 03 bị can so cùng kỳ).

1.3. Tội phạm về ma túy: Đã khởi tố 04 vụ/04 bị can (tăng 02 vụ/02 bị can so cùng kỳ) gồm: Tội mua bán trái phép chất ma túy 01 vụ/01 bị can, Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 03 vụ/03 bị can.

1.4. Tội phạm xâm phạm về kinh tế, an ninh, chức vụ, tham nhũng, xâm phạm hoạt động tư pháp: không phát sinh (tương đương so với cùng kỳ).

Tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp nêu trên là do nhiều nguyên nhân đó là:

Thiếu sự quan tâm của gia đình, hiện nay không ít gia đình chạy theo lối sống của cơ chế thị trường đã khiến cho thời gian dành cho gia đình ít đi, cha mẹ bất hòa, ly hôn, không quan tâm đến con cái, mà chỉ bận làm ăn kiếm tiền, việc giáo dục trong gia đình không được chú trọng, mặt khác con cái được nuông chiều...cũng ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách con người;

Tác động bởi phim ảnh có tính chất bạo lực, game online... đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, thích thể hiện, học theo các phim ảnh bạo lực rồi có hành vi côn đồ trái pháp luật. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế, họ chưa làm chủ được bản thân nên dễ bị lôi kéo, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật;

Mặc dù có nhiều cố gắng, song công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn những hạn chế nhất định, kinh tế còn khó khăn, trình độ văn hóa của người dân còn thấp, đội ngũ làm công tác pháp luật còn yếu và thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu.

2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính:

Tình hình tranh chấp khởi kiện về dân sự, kinh doanh thương mại trên địa bàn huyện có xu hướng tăng so với cùng kỳ. Trong 11 tháng đầu năm 2021, Tòa án đã thụ lý mới 246 vụ, việc (giảm 181 vụ, việc so với cùng kỳ).

Vụ, việc tranh chấp khởi kiện diễn biến đa dạng, phức tạp liên quan đến nhiều quan hệ pháp luật khác nhau, nhưng phổ biến nhất là tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về hợp đồng vay tài sản, tranh chấp hội...; tranh chấp ly hôn chia tài sản và nuôi con...

Về khiếu kiện hành chính: không phát sinh (tương đương so với cùng kỳ).

Nguyên nhân: việc quản lý đất đai còn nhiều thiếu sót, sơ hở; việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến hành chậm; việc lấn chiếm đất đai diễn ra ngày càng phổ biến nhưng không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời; đất đai từ chỗ chưa được thừa nhận có giá trị nay trở thành tài sản có giá trị cao, thậm chí ở nhiều nơi giá đất tăng đột biến. Tình trạng ly hôn ngày càng nhiều xuất phát từ mâu thuẫn, bất đồng quan điểm giữa các cặp vợ chồng trong lối sống cũng như cách nuôi dạy con. Tình trạng bạo hành gia đình, thiếu thốn về tài chính vẫn là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến ly hôn.

3. Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp:

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Việc bắt tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, việc giải quyết các vụ, việc dân dân sự, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo được cơ quan tư pháp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên qua công tác kiểm sát, vẫn còn phát hiện vi phạm về tố tụng của Cơ quan điều tra trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án như: không gửi quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản; kết luận giám định, định giá tài sản, không

thông báo cho KSV khi tiến hành đối chất, hỏi cung bị can nhưng không lập biên bản, hồ sơ đề nghị phê chuẩn không đóng dấu bút lục...

Các vi phạm trên tuy là ít nghiêm trọng nhưng nếu không khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án, thậm chí dẫn đến việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sửa án, hủy án để điều tra, xét xử lại do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TTLT ngày 22/12/2017 về trả hồ sơ điều tra bổ sung và các Điều 245, 280 Bộ luật tố tụng hình sự.

Nguyên nhân:

Cán bộ Điều tra, Điều tra viên còn chủ quan, còn xem nhẹ các vi phạm này, cho rằng vi phạm nhỏ lẻ và sẽ khắc phục được trên cơ sở mối quan hệ công tác phối hợp giữa 2 ngành. Tuy nhiên trong năm, Viện kiểm sát cũng đã Ban hành kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm về những vi phạm đó.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP:

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:

- Thụ lý kiểm sát 65 tin (số cũ 08 tin, số mới 56 tin), Phục hồi 01 tin tương đương so cùng kỳ. Cơ quan điều tra đã giải quyết 63 tin (đạt 97%), trong đó: khởi tố vụ án hình sự 39 tin, không khởi tố vụ án hình sự 22 tin, tạm đình chỉ 02 tin. Đang giải quyết 02 tin báo (không quá hạn giải quyết).

Để hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đảm bảo tiến độ giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật, VKS đã chủ động đề ra 56 yêu cầu kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn tin về tội phạm. Cơ quan điều tra luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật TTHS và Quy chế 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện KSNĐ tối cao. Trong năm, Viện kiểm sát thực hiện 01 lần trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan điều tra cùng cấp, qua đó đã ban hành 01 kết luận và 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong hoạt động giải quyết tin báo.

1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự:

- Thụ lý kiểm sát điều tra 49 vụ/55 bị can (số cũ 09 vụ/07 bị can, số mới 39 vụ/48 bị can); Phục hồi 01 vụ/0 bị can, tăng 08 vụ/11 bị can so cùng kỳ. Cơ quan điều tra giải quyết 39 vụ/48 bị can (đạt 80%), trong đó: đề nghị truy tố 29 vụ/42 bị can; đình chỉ 04 vụ/03 bị can; tạm đình chỉ 04 vụ/01 bị can; chuyển đi 02 vụ/02 bị can. Đang giải quyết 10 vụ/07 bị can (không quá hạn điều tra).

Để làm rõ tội phạm, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, trả hồ sơ điều tra bổ sung, Kiểm sát viên đề ra 42 bản yêu cầu điều tra, 39 lần tham gia cùng ĐTV hỏi cung bị can và 15 lần trực tiếp hỏi cung bị can. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 việc hỏi cung, phúc cung bị can trước khi phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra có thẩm quyền, đảm bảo việc khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, không oan sai.

Qua công tác kiểm sát giai đoạn này, VKS phát hiện Cơ quan điều tra có vi phạm tố tụng trong hoạt động điều tra vụ án như: vi phạm về thời hạn gửi quyết định trưng cầu giám định, định giá; kết luận giám định, định giá; vi phạm trong

hoạt động hỏi cung bị can...Qua đó, VKS ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục, kiến nghị được tiếp thu, chấp nhận; Ban hành 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm yêu cầu UBND huyện Mỹ Tú chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tội xâm hại tình dục trên địa bàn huyện., kiến nghị được UBND huyện Mỹ Tú tiếp tiếp thu, chấp nhận.

Chủ động phối hợp với liên ngành tư pháp huyện chọn 05 vụ án trọng điểm để xét xử rút kinh nghiệm. Thời gian qua không có trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung (VKS-CQĐT) hoặc đình chỉ điều tra do không phạm tội.

1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố:

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình Viện kiểm sát luôn bám sát vào các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và các văn bản của ngành kiểm sát; thực hiện việc hỏi cung, phúc cung bị can đảm bảo việc truy tố có căn cứ và đúng pháp luật.

- Viện kiểm sát thụ lý 29 vụ/42 bị can (số mới) tăng 09 vụ/05 bị can so cùng kỳ), đã giải quyết (truy tố) 27 vụ/30 bị can (đạt 93%). Đang giải quyết 02 vụ/12 bị can (không quá hạn luật định).

1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự:

- Thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 35 vụ/39 bị cáo (số cũ 07 vụ/08 bị cáo, số mới 27 vụ/30 bị cáo); phục hồi 01 vụ/01 bị cáo, tăng 08 vụ/ giảm 05 bị cáo so cùng kỳ. Tòa án đã giải quyết (xét xử) 25 vụ/29 bị cáo (đạt 71%). Đang giải quyết 10 vụ/10 bị cáo (không quá hạn giải quyết).

Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xét xử cho Kiểm sát viên, Viện kiểm sát chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức thành công 04 phiên tòa sơ thẩm xét xử rút kinh nghiệm.

Trong 11 tháng qua, không có trường hợp Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc tuyên khác khoản, điều luật mà Viện kiểm sát truy tố.

Qua công tác kiểm sát, Tòa án thực hiện đúng quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, vì vậy VKS ban hành 01 kiến nghị tổng hợp yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử. Kiến nghị được tiếp thu chấp nhận.

1.5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự:

Về công tác tạm giữ: Tổng số người bị bắt tạm giữ 05 người (số mới) giảm 01 người so cùng kỳ), trong đó: bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 01 người, bắt người phạm tội quả tang 04 người. Đã giải quyết 05 người (đạt 100%), trong đó: khởi tố bị can chuyển tạm giam 05 người.

+ Tổng số bị can tạm giam 31 người (số cũ 05 người, số mới 26 người) giảm 01 người so cùng kỳ. Đã giải quyết 18 người (đạt 58%). Đang giải quyết 13 người (không quá hạn tạm giam), trong đó: tạm giam trong giai đoạn điều tra 05 người, trong giai đoạn truy tố 01, trong giai đoạn xét xử 06 người, chờ chuyển chấp hành án 01 người.

Trong 11 tháng qua, không phát sinh trường hợp phải gia hạn thời hạn tạm giữ, tạm giam hoặc quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không có trường hợp tạm giữ chuyển xử lý hành chính hoặc trả tự do vì không phạm tội.

- Viện kiểm sát 02 lần trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mỹ Tú (Quý I, Quý II), qua đó có ban hành Kết luận theo quy định; Ban hành 02 yêu cầu tự kiểm tra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mỹ Tú (trong quý III và quý IV), qua đó có ban hành Kết luận theo quy định.

Về công tác thi hành án hình sự:

+ Tổng số thi hành phạt tù 26 bị án (số cũ 06 bị án, mới 26 bị án) giảm 09 bị án so cùng kỳ, đã thi hành 26 bị án (đạt 62%). Đã giải quyết 16 bị án (chuyên chấp hành án). Đang thi hành 10 bị án (Trong đó: hoãn nuôi con dưới 36 tháng tuổi 03 bị án, thuộc lao động duy nhất 04 bị án, trốn thi hành 01 bị án, trong thời gian tự nguyện thi hành 02 bị án).

+ Tổng số thi hành án treo 20 bị án (số cũ 12 bị án, số mới 08 bị án) giảm 02 bị án so cùng kỳ, đã thi hành xong 06 bị án. Đang thi hành 14 bị án.

+ Tổng số phạm nhân phục vụ 03 người (số cũ 02 người, số mới 01 người), Chấp hành xong: 01 người. Hiện còn đang chấp hành 02 người.

Qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự, Viện kiểm sát trực tiếp 06 lần kiểm sát việc thi hành án treo tại UBND cấp xã nơi có án treo. Qua đó, đã ban hành 06 kết luận yêu cầu UBND cấp xã khắc phục vi phạm về việc hồ sơ không phân công người giám sát giáo dục bị án; không kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án treo; không có bản tự nhận xét việc chấp hành pháp luật của người được hưởng án treo...

+ Trong kỳ báo cáo, đơn vị ban hành 02 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm về thời hạn gửi các bản án, quyết định cho Viện kiểm sát.

1.6. Công tác giải quyết bồi thường cho người bị oan:

Kiểm sát viên luôn nâng cao nghiệp vụ, trách nhiệm thực thi công vụ, vì vậy chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ luôn có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua, không xảy ra chuyên đề nghiệp vụ về đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

2. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình:

- Thụ lý kiểm sát 378 vụ, việc (số cũ 122 vụ, việc; 75 DS, 43 HN, 04 việc DS; số mới 246 vụ, việc: 157 HN, 77 DS, 09 việc DS; 03 việc HN) phục hồi 10 vụ, gồm (09 vụ DS, 01 vụ HN), giảm 05 vụ, việc so cùng kỳ).

- Toà án đã xử lý, giải quyết: 245 vụ, việc (76 DS; 156 HN; 10 việc DS; 03 việc HN), trong đó: công nhận thỏa thuận đương sự 08 vụ DS, thuận tình ly hôn 81 vụ HN, 02 việc HN; Đình chỉ 35 DS, 38 HN, 03 việc DS, 01 việc HN; Xét xử 18 vụ DS, 36 vụ HN; Xét hợp 07 việc DS; Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thẩm quyền: 01 vụ DS, 01 vụ HN; Tạm đình chỉ 14 vụ DS.

- Đang giải quyết: 133 vụ, việc (85 vụ DS, 45 vụ HN, 03 việc DS), trong đó có 08 vụ DS tạm đình chỉ, không quá hạn luật định.

- Viện kiểm sát nhận 246 thông báo thụ lý vụ/việc và 245 bản án, quyết định của Tòa án. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 02 kiến nghị tổng hợp yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động giải quyết các vụ

việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm đối với Tòa án cùng cấp.

- Chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp lựa chọn các vụ án điển hình, phức tạp ở địa phương để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện cho nhiều Kiểm sát viên tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa, đã tổ chức được 01 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án dân sự.

2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

Về kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động: Thụ lý kiểm sát 07 vụ KDTM (số cũ 05 vụ, số mới 02 vụ) giảm 02 vụ so cùng kỳ. Tòa án đã giải quyết 03 vụ, trong đó: (Đình chỉ 02 vụ, Xét xử 01 vụ). Đang giải quyết 04 vụ (không quá hạn giải quyết).

Trong năm, đã tổ chức được 01 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án Kinh doanh thương mại.

Về kiểm sát những việc khác theo quy định của pháp luật: Thụ lý kiểm sát 11 việc (số mới) giảm 15 việc so cùng kỳ. Tòa án đã giải quyết (mở phiên họp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) 11 việc. Hiện không còn tồn.

KSV tham gia 11 phiên họp, nhận 11 thông báo thụ lý việc áp dụng pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Qua công tác kiểm sát, Tòa án thực hiện đúng quy định của pháp lệnh số 09/2014 và hướng dẫn số 17/HD-VKSTC-V12 ngày 06/02/2015.

Trong năm, đơn vị ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm về thời hạn gửi quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính cho Viện kiểm sát, kiến nghị được tiếp thu, chấp nhận.

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:

- Thụ lý kiểm sát 1.188 việc/39.297.862.000 đồng (số cũ 555 việc/29.691.032.000 đồng, số mới 633 việc/9.606.830.000 đồng) giảm 102 việc/3.097.381.000 đồng so cùng kỳ. Trong đó: ủy thác 03 việc/24.179.000 đồng.

- Số có điều kiện thi hành án: 779 việc/22.287.768.000 đồng;

- Số chưa có điều kiện thi hành án: 402 việc/16.878.305.000 đồng;

- Số hoãn thi hành án: 04 việc/107.610.000 đồng

- Đã kết thúc thi hành án 579 việc/6.455.471.000 đồng, trong đó: thi hành xong 565 việc/4.791.404.000 đồng; đình chỉ 14 việc/1.664.067.000 đồng (Đạt tỷ lệ 74.33% về việc và 28.96% về tiền).

- Chuyển kỳ sau thi hành 606 việc/32.818.212.000 đồng, trong đó: (Đang thi hành 200 việc/15.832.297.000 đồng; Số việc chưa có điều kiện thi hành 255 việc/10.562.136.000 đồng; Hoãn thi hành 04 việc/107.610.000 đồng; Số việc chưa có điều kiện chuyển theo dõi riêng: 147 việc/6.316.169.000 đồng).

- Viện kiểm sát 01 lần trực tiếp kiểm sát và 01 văn bản yêu cầu Thi hành án tự kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú, qua kiểm sát đã ban hành 01 kết luận trong hoạt động thi hành án theo quy định; cũng thông qua chức năng kiểm sát, VKS đã ban hành 02 kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án khắc phục vi phạm về việc chậm thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng, kết luận, kiến nghị được tiếp thu, chấp nhận.

4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

- Viện kiểm sát tiếp 01 lượt công dân đến khiếu nại (giảm 07 lượt so cùng kỳ).

- Thụ lý kiểm sát 10 đơn/07 việc (số cũ 02 đơn/02 việc, số mới 08 đơn/05 việc) tương đương số đơn và giảm 05 việc so cùng kỳ, trong đó: Đã phân loại 10 đơn/07 việc, trong đó: đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát 03 đơn/01 việc; chuyển Cơ quan điều tra 04 đơn/03 việc; Cơ quan thi hành án 02 đơn/02 việc; Tòa án 01 đơn/01 việc. Hiện không còn đơn tồn.

+ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Không phát sinh.

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 03 đơn/01 việc; Đã giải quyết 03 đơn/01 việc. Hiện không còn tồn.

+ Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Thụ lý 07 đơn/07 việc (số mới). Cơ quan tư pháp đã giải quyết 05 đơn/05 việc. Hiện còn tồn 02 đơn/02 việc (01 đơn/01 việc thuộc Cơ quan THADS và 01 đơn/01 việc thuộc Cơ quan Tòa án).

- Viện kiểm sát 01 lần trực tiếp kiểm sát việc giải quyết KNTC trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm; trong khởi tố điều tra tại Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Tú. Qua kiểm sát đã ban hành 01 kết luận và 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

III. CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

Trên cơ sở Chỉ thị công tác kiểm sát của VKSTC, Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện KSND tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ huyện Mỹ Tú, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, đơn vị VKS huyện đã kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Tích cực chủ động phối hợp với cơ quan tư pháp ở địa phương, nhất là đối với Cơ quan điều tra, Tòa án trong việc giải quyết vụ án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất quan điểm xử lý; thường xuyên kiểm tra các khâu công tác nghiệp vụ, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, Kiểm sát viên nhằm có biện pháp uốn nắn, khắc phục kịp thời không để xảy ra các chuyên đề nghiệp vụ.

IV. NHẬN XÉT CHUNG

1. Ưu điểm:

Đạt được những kết quả nêu trên, nguyên nhân phần lớn là do sự tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Viện tỉnh, các phòng nghiệp vụ Viện tỉnh, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác quan hệ, phối hợp với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

2. Hạn chế, thiếu sót:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định, đó là: công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đôi lúc chưa chặt chẽ; còn chậm trong việc đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn tin về tội phạm; tỷ lệ giải quyết tin báo, giải quyết vụ án hình sự chưa cao; công tác kiểm sát thi hành án dân sự tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chậm, tỷ lệ giải quyết về việc, về tiền đạt chưa cao.

3. Nguyên nhân:

Ngoài nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự thì Kiểm sát viên còn kiêm nhiệm các công tác khác như (khiếu nại, tố cáo; nhập phần mềm quản lý án hình sự, phần mềm KNTC) lượng tin báo và lượng án ngày càng tăng; Bộ luật TTHS năm 2015 quy định thêm nhiều quyền hạn cho Kiểm sát viên nhưng cũng gắn với trách nhiệm, Kiểm sát viên bắt buộc phải tham gia 07 các hoạt động điều tra theo quy định, dẫn đến chưa kịp thời trong việc đề ra các yêu cầu kiểm tra, xác minh; yêu cầu điều tra làm rõ tội phạm.

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022:

Thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện; tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của Viện KSND tỉnh; chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát của đơn vị, đảm bảo các hệ thống chỉ tiêu của ngành đạt và vượt ở tất cả các lĩnh vực công tác.

Tiếp tục quán triệt thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị gắn liền với Chỉ thị số 04-CT/VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai.

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Kịp thời đề ra các yêu cầu kiểm tra, xác minh; yêu cầu điều tra để làm rõ tội phạm, chống oan sai, lọt tội.

Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong việc nghiên cứu hồ sơ vụ án giải quyết truy tố, đảm bảo việc truy tố của Viện kiểm sát phải đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, Tòa án tuyên các bị cáo khác với quan điểm truy tố của VKS hoặc Tòa án tuyên không phạm tội

Kiểm sát chặt chẽ hoạt động xét xử của Tòa án, việc tuân theo pháp luật của HĐXX, Thẩm phán, Thư ký Tòa án; tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa sơ thẩm, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố trong hoạt động xét xử mà trọng tâm là "nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa", hạn chế thấp nhất việc thay đổi, rút một phần hoặc toàn bộ quyết định truy tố trước và tại phiên tòa sơ thẩm.

Tăng cường công tác sự lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ, khắc phục những khó khăn vướng mắc, vi phạm, thiếu sót không để hậu quả xấu xảy ra làm ảnh hưởng đến công tác nghiệp vụ của ngành và địa phương.

Nâng cao chất lượng và tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa sơ thẩm, phiên họp, hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định của Tòa án sơ thẩm bị hủy, sửa do Kiểm sát viên không làm tốt công tác kiểm sát.

Kiểm sát chặt chẽ công tác thi hành án dân sự nhất là việc ra quyết định thi hành án và việc tổ chức thi hành án dân sự, các trường hợp hoãn, trả đơn yêu cầu thi hành án, tạm đình chỉ, ủy thác thi hành án, các việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành nhưng để kéo dài, quá hạn gây bức xúc trong dư luận; kiểm sát chặt chẽ việc kê biên, bán đấu giá tài sản, việc quản lý và sử dụng tiền thu được thông qua hoạt động thi hành án.

Thực hiện kiểm sát thường xuyên hàng ngày tại Nhà tạm giữ để kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra trường hợp giam, giữ trái quy định của pháp luật hoặc người bị tạm giữ, tạm giam tự sát, bỏ trốn hoặc phạm tội mới; kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án; kiểm tra, theo dõi các trường hợp hoãn chấp hành án, trốn thi hành án, công tác áp giải bị án đi chấp hành án.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát và khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm kiểm sát của Viện kiểm sát; đôn đốc, kiểm tra giải quyết dứt điểm các vụ, việc kéo dài, tồn đọng gây bức xúc.

Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, công chức trong đơn vị được tham gia học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là kết quả công tác kiểm sát 11 tháng đầu năm 2021 và dự kiến một số công tác trọng tâm trong năm 2022. Viện KSND huyện Mỹ Tú báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo dõi và giám sát./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Ban pháp chế HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.



VIỆN TRƯỞNG

Võ Văn Xuyên

